

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรกฎาคมนี้

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2561

สพฐ.ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย คาดเปิดรับสมัครได้เดือนกรกฎาคมนี้
พร้อมเร่งขยายผอ.โรงเรียน-รองผอ.โรงเรียน ตั้งเป้าตุลาคมนี้บรรจุราชการ ครบทุกตำแหน่ง

วันนี้ (22 พ.ค.) ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยทั่วไปประจำปี 2561 และให้บรรจุภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ทั้งการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ รวมถึงไม่ให้เกิดกระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการปรับแก้ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ให้สอดคล้องกันทั้งการขยายครู การขอใช้อัตรากำลังครูที่จะเกษียณ การสอบครูผู้ช่วย และบรรจุทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยเบื้องต้นกำหนดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยไว้ คร่าวๆ ว่า จะรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม สอบเดือนสิงหาคม และประกาศผลสอบต้นเดือนกันยายน

“ปี 2561 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณฯ ประมาณ 2 หมื่นคน โดยอัตราเกษียณฯที่คืนมา จะนำมาดำเนินการบรรจุในโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น สอบคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง บรรจุเป็นข้าราชการครู และบรรจุนักศึกษาทุนประเภทต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจะใช้บรรจุสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของตำแหน่งเกษียณฯ หรือประมาณ 5-6 พันคน” ดร.อัมพร กล่าว

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า ส่วนการโยกย้ายและสอบผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขยายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว24/2560 ที่ค้างอยู่กว่า 4,000 อัตรา นั้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มีการขยายตามคำขอรอบแรกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามกฎหมายต้องประกาศตำแหน่งว่างภายใน 15 วัน เพื่อดำเนินการขยายรอบ 2 จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างที่เหลือจากการขยายมาเปิดสอบแข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม - กันยายนนี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561](#)